



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๕๒๓๓

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุปรุประเด็นการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุปรุประเด็นการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้
ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และเรื่องที่แจ้ง ให้ที่ประชุมทราบ	๑. นรม. มอบนโยบายแก่ ผวจ. และ รอง ผวจ. ในวันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ มท. กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้บริหาร ระดับสูง ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. ๒. ให้ สนผ.สป. ดำเนินการเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณแนะนำ ๓. ให้ ศตธ.มท. พัฒนาบุคลากรที่รับเรื่องร้องเรียนให้สามารถใช้ ภาษาอังกฤษได้ ๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเรื่องการจัดการปัญหาขยะ มูลฝอยอีกครั้ง ๕. ให้ ปภ. นำเรื่องการบริหารจัดการน้ำ นำเสนอในการประชุม ระดับชาติ ที่ ปภ. เป็นคณะกรรมการ	สนผ.สป. สนผ.สป. ศตธ.มท. สธ./ยผ./กพภ. ปภ.
๒. สรุปข้อมูล การดำเนินการของ ศูนย์ปฏิบัติการ สนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้ ๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้ ๑) ด้านเศรษฐกิจ (๑) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกพื้นที่ ให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน ส่วนระดับตำบลได้จัดสรรงบประมาณ ตำบลละ ๕ ล้านบาท เพื่อต้องการให้เกิดกิจกรรมหมุนเวียนในท้องถิ่นนำไปพัฒนาให้ สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่โดย คสช., มท., กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล รวมทั้ง ตรวจสอบโดย คกก. ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐ (คตร.) (๒) เรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศที่มี ราคาสูงขึ้น โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบราคาสินค้า	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>และเจรจากับผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าให้กำหนดราคาขายให้เหมาะสม (๓) สร้างการลงทุนให้มีตลาดกลางแต่ละภูมิภาค และเชื่อมต่อกับตลาดชุมชนในท้องถิ่นเพื่อให้มีการซื้อขายสินค้าในราคาที่ย่อมเยา ในลักษณะที่ให้เกษตรกรเข้ามาดำเนินการเอง รัฐเพียงดูแลเรื่อง การตลาด จัดหาสถานที่ และการทำบรรจุภัณฑ์</p> <p>๒) เรื่องข้อมูลข่าวสาร ให้มีการติดตามข่าวสารข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Social Media รัฐบาลได้สร้าง Digital Economy ให้ทุกกระทรวงหาช่องทางที่จะทำให้ประชาชนรับรู้รับทราบอย่าง กว้างขวาง ไม่เฉพาะข้าราชการด้วยกัน</p> <p>๓) การลงทุนรัฐบาลได้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) มอบหมายให้ กระทรวงการคลังจัดทำแผนการลงทุนระยะ ๕ ปี เรื่องภาพรวมการลงทุน ของประเทศ และวินัยการเงิน/การคลัง (๒) เรื่องการลงทุนระหว่าง ภาครัฐและเอกชน รัฐจะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก และเปิด พื้นที่ตลาดการค้า (๓) เรื่องการให้สิทธิประโยชน์ โดยเฉพาะในพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งได้ ๓ ส่วน คือ การนิคมอุตสาหกรรม จะกำหนดพื้นที่ให้จัดทำ, นิคมของภาคเอกชนซึ่งจะเข้าพื้นที่จัดทำ และเป็นลักษณะ City ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ</p> <p>๔) ด้านแรงงาน ต้องมีการเตรียมการระยะยาว โดยนำ แรงงานที่มีความรู้ด้านวิชาชีพเพิ่มเติมทักษะความรู้ การเตรียมความพร้อมของบุคลากรครู และการวิจัย</p> <p>๕) นรม. เยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ ส.ค. ๕๘ เน้นย้ำให้นักลงทุนชาวไทยทำการค้า - การลงทุน ให้เกิดผลประโยชน์ ต่อไทยและฟิลิปปินส์</p> <p>๖) ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความก้าวหน้าตามลำดับ เมื่อทุกฝ่ายต้องการให้มีการเจรจามีการพูดคุยเพื่อสันติสุข รัฐบาลจึง จะลงรายละเอียดในประเด็นของการแก้ปัญหาทางกฎหมาย และ ทางกระบวนการยุติธรรม</p> <p>๗) ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม หวังเดือน ก.ย. ๕๘ จัดงานภายใต้ แนวคิด “ตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชน” โดยการนำเสนอและ จำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ซึ่งเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อาทิ ชาดอยแม่สลอง ตลาดผ้าบ้านนาข่า เครื่องดนตรีศรีธรรมราช เป็นต้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. สถานการณ์สำคัญ ได้แก่</p> <p>๑) สถานการณ์ด้านการเมือง (๑) การลงมติรับหรือไม่รับร่าง รธน. เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๕๘ มีการลงมติของ สปช. ซึ่งผลการลงมติปรากฏว่า สมาชิก สปช. มีมติไม่รับร่าง รธน. ๑๓๕ เสียง ต่อ ๑๐๕ เสียง และงดออกเสียง ๗ เสียง</p> <p>๒) ความเคลื่อนไหวของมวลชนในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ มาตรการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย, การคัดค้านนโยบายทวงคืนผืนป่า, คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า</p> <p>๓) กรณีเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ทำให้เรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศได้มากขึ้น</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขานฯ ศสน.มท.รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค. - ๔ ก.ย. ๕๘ มีประเด็นข่าวสารที่สำคัญดังนี้</p> <p>๑) การรายงานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ให้ใช้คำว่า “ช่วยเหลือ” มิให้ใช้คำว่า “เยียวยาช่วยเหลือ” เพราะหากใช้คำว่าเยียวยาจะดูเหมือนเป็นการกระทำจากฝ่ายรัฐบาล</p> <p>๒) การประเมินกลุ่ม Gray Wolves นักวิชาการของตุรกี ประเมินกลุ่ม Gray Wolves ว่ามีความเป็นไปได้น้อยถึงความเกี่ยวข้อง กับกรณีระเบิดที่แยกราชประสงค์ เนื่องจากกลุ่มนี้ปัจจุบันไม่ได้รับความศรัทธาจากผู้ร่วมขบวนการรุ่นใหม่ การเคลื่อนไหวเชิงอุดมการณ์ลดลง แต่มีภาพของความเกี่ยวข้องในเรื่องมาเฟียและอิทธิพลผิดกฎหมายมากขึ้น</p> <p>๓) รัฐบาลตุรกีพบการปลอมแปลงหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐอาหรับซีเรียจำนวนมาก ซึ่งทางการไทยโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเข้าเมืองควรเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ</p> <p>๔) การอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวเพื่อมาทำงาน (Temporary Border Pass) เพื่อมาทำงานในเขตจังหวัดที่จัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐ จังหวัด และจังหวัดชายแดน ๒๒ จังหวัด ทั่วประเทศ ในลักษณะการเดินทางไปกลับใน ๑ วัน หรือระยะสั้นไม่เกิน ๗ วัน</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) นักวิชาการ TDRi แสดงความเห็นต่อนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงินผ่านภาคครัวเรือนในรูปแบบเงินกู้จะส่งผลกระทบต่อสภาพหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ควรให้เงินโดยตรงผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น จ้างแรงงานหรือแจกคูปองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๖) มาตรการรองรับการประกาศวันหยุดทำการประมง จากการประชุมหารือเมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ ระหว่าง ศปมผ. กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ประกอบการประมงทั่วประเทศ ได้มีการกำหนดมาตรการรองรับการประกาศวันหยุดทำการประมง และให้เรือประมงทั้งหมดจอดเรือที่ทำเรือ/แพปลา หรือในพื้นที่ที่กำหนดโดยกรมเจ้าท่า</p>	
<p>๔. ศูนย์บัญชาการมหาดไทย (ศบช.มท)</p>	<p>นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ขพ.สนผ.สป. ได้ประมวลข่าวสารจากประชาคมข่าวกรอง หนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการขีดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดี (๒) ด้านความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย (๓) ด้านเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ (๔) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๕) ด้านการปฏิรูปและการเมืองโดยจำแนกตามประเภทของสื่อ/ผู้รายงาน สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ ได้แก่ ความคืบหน้าในการดำเนินคดีผู้วางระเบิดที่แยกราชประสงค์, การร่างรัฐธรรมนูญ, การขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, การคัดค้านโรงไฟฟ้า, การต่อต้านคอร์รัปชัน</p> <p>๒. ข่าวสารสำคัญจากจังหวัด ได้แก่ ข่าวภัยแล้ง, ข่าวยาเสพติดซึ่งมีการกวดขันจับกุมในพื้นที่จังหวัดชายแดน ได้แก่ จ.กาญจนบุรี, ศรีสะเกษ และสุรินทร์ และจังหวัดในเขตภาคกลาง คือ จ.สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา</p> <p>๓. แนวทางการพัฒนา ศบช.มท. ในระยะต่อไป จะพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการดำเนินงานของ ผวจ.</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ ศบช.มท.</p>
<p>๕. ข้าราชการของ ทด.</p>	<p>อธิบดี ทด. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การประชุม คกก. นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีประเด็นเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้มีการพิจารณาให้นำการดำเนินการของ จ.ชัยนาท เป็นต้นแบบ สำหรับการดำเนินการด้านจัดที่ดินปัจจุบันเป็นการดำเนินการในที่ดิน ส.ป.ก.</p>	<p>ทด.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๕๘ ปัจจุบันเบิกจ่ายงบลงทุนได้ งบประมาณ ร้อยละ ๒๒ สำหรับงบประมาณที่ถูกส่งคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายฯ หลังจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวประกาศใช้จะได้ขออุทธรณ์ต่อไป</p>	
<p>๖. ข้อราชการของ สถ.</p>	<p>อธิบดี สถ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๕๘ ปัจจุบันเบิกจ่ายงบลงทุนได้ ร้อยละ ๕๔ และสามารถก่องหนี่ผูกพัน ประมาณ ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับงบประมาณที่ถูกส่งคืนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่ายฯ ประมาณ ๒,๖๓๘ ล้านบาท โดยมีงบประมาณที่จะขออุทธรณ์ ประมาณ ๒,๒๐๐ ล้านบาท หลังจาก พ.ร.บ. ดังกล่าวประกาศใช้ จะได้ขออุทธรณ์ต่อไป</p> <p>๒. กรณีพบนมโรงเรียนบูด ที่ จ.น่าน ซึ่งกรณีดังกล่าวอยู่ใน ความรับผิดชอบของ อสค. ขณะนี้ อปท. ได้ดำเนินการเรียกคืนจาก โรงเรียนแล้ว ซึ่ง สถ. ได้ทำหนังสือกำชับไป</p> <p>๓. กรณีมีผู้ร้องเรียน นรม. เรื่องที่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำป่าสัก ที่ก่อสร้างขึ้นเนื่องในงานสมโภชน์หลวงพ่อดโต ๒๐๐ ปี อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ชำรุดจนทำให้มีผู้เสียชีวิต โดยเกิดเหตุตั้งแต่ปี ๕๖ แต่การดำเนินคดียังไม่คืบหน้า สถ. ได้ติดตามและทราบว่าจะจังหวัดได้ ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่ง ได้แก่ บริษัทผู้ก่อสร้าง และ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และคดีอาญาได้ส่งฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการ ได้แก่ ข้าราชการของ อปท. รวมทั้ง ดำเนินการทางวินัยแก่ เจ้าหน้าที่ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. พิจารณา</p>	<p>สถ.</p>
<p>๗. ข้อราชการ ยผ.</p>	<p>อธิบดี ยผ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. กรณีสะพานแขวนที่ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ชำรุด เนื่องจากมีการใช้ลวดสลิงที่ไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนด ประกอบกับ มีรถยนต์ใช้เป็นทางสัญจร ซึ่งผิดวัตถุประสงค์การก่อสร้าง</p> <p>๒. การตรวจติดตามงานของ รมว.มท. ที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ย. ๕๘ ยผ. เตรียมข้อมูลเสนอ ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่องโรงงาน เตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าเทศบาลนครภูเก็ต และโครงการป้องกันน้ำท่วม ที่เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง</p> <p>๓. โครงการออกแบบและก่อสร้างศาลากลางน้ำเพื่อประดิษฐาน พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อ.หัวหิน</p>	<p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง ยผ. ร่วมกับสำนักพระราชวังจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น. โดยเรียนเชิญ รมว.มท., ผู้บริหาร มท. และหัวหน้าราชการระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย	
๘. ข้อราชการของ ปก.	<p>รองอธิบดี ปก. (นายพรพจน์ เพ็ญพาส) รายงานการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยใช้เงินทดรองราชการเชิงป้องกันภัยภัย ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ก.ย. ๕๘ มีจังหวัดที่ดำเนินการแล้วจำนวน ๑๕ จังหวัด และมีผลการเบิกจ่ายแล้ว ประมาณ ๖๔ ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการดำเนินโครงการประเภทต่างๆ ดังนี้ การจ้างเหมาแรงงาน, การฝึกอบรมอาชีพ, การซ่อมแซมระบบประปา, การเป่าล้างบ่อบาดาล และการขุดลอกแหล่งน้ำ</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>รัฐบาลเน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดเร่งดำเนินการ และให้ความสำคัญกับการขุดลอกแหล่งน้ำ</p>	ปก.
๙. ข้อราชการของ พช.	<p>รองอธิบดี พช. (นายมนตรี นาคสมบูรณ์) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประมาณ ๗๙,๐๐๐ กองทุน ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเงินชุมชนละ ๑ ล้านบาท ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้มีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล</p> <p>๒. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้เป็นภารกิจของ มท. ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมาสังกัดที่ พช.</p>	พช.
๑๐. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.	<p>๑. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. จัดงานสัมมนา “ลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมประจำปี ๒๕๕๘” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กฟน. กับลูกค้าธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง และมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.</p> <p>๒) กฟน. ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “ACTIVE CITIZEN พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน” เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.</p>	กฟน.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) ความก้าวหน้าโครงการสว่างไสวทั่วไทยจ่ายไฟทุกครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือน ม.ค. ๕๗ - ๕ ธ.ค. ๕๘ เป้าหมาย ๖๑,๒๗๑ ครัวเรือน ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๓,๕๓๔ ครัวเรือน สูงกว่า เป้าหมาย ๒,๒๖๓ ครัวเรือน</p> <p>๒) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน กกก. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ. เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๘ เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟภ. (ศปท. PEA) และศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ กทม.</p> <p>๓) กฟภ. สนองนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้กับประชาชนโดย มอบหมวกนิรภัย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ ให้กับผู้ใช้ขีรถจักรยานยนต์ รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมีพิธีมอบ เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘ ณ กฟภ. สำนักงานใหญ่ กทม.</p> <p>๔) กฟภ. จัดระเบียบและติดตั้งคอนเทล์กรองรับสายสื่อสาร ในพื้นที่นำร่องบริเวณปากทางเข้าวัดไร่ขิง - วัดไร่ขิง จ.นครปฐม โดยมีพิธีปล่อยขบวนรถของ กฟภ. และหน่วยงานสายสื่อสารออกปฏิบัติงานในพื้นที่นำร่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘</p> <p>๓. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. ได้ดำเนินโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ชุมชนเมืองใน จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง กปน. จึงลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบต. ใน จ.สมุทรปราการ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กปน. และ อบต. จะร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการวางท่อจ่ายน้ำฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ภายในกรอบระยะเวลาของสัญญา ๒ ปี หลังจากทั้ง ๒ หน่วยงานร่วมกันคัดเลือกเส้นทางที่เหมาะสมแล้ว กปน. จะเร่งดำเนินการวางท่อประปาเพื่อให้ประชาชนทั้ง ๖ อบต. ได้มีน้ำประปาสะอาดใช้โดยเร็ว เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘ ณ กปน. สำนักงานใหญ่ กทม.</p> <p>๒) กปน. จัดงานเสวนา “ทิศทางการดำเนินงานของ กปน. และผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านจัดสรรในทศวรรษหน้า” เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการวางท่อประปา สร้างความพึงพอใจแก่</p>	<p>กฟภ.</p> <p>กปน.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้บริหารของ กปน. เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ ณ กปน. สำนักงานใหญ่ กทม.</p> <p>๓) กปน. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กับคู่ค้า จำนวน ๓๐ ราย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต เพื่อธำรงไว้ซึ่งความ โปร่งใสและเป็นธรรมตามยุทธศาสตร์ของชาติ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๕๘ ณ กปน. สำนักงานใหญ่ กทม.</p> <p>๔. การประสานงานภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา และ จ.ปทุมธานี เปิดระบบ การทำงานโรงผลิตน้ำประปาพระราชทาน ณ โครงการสระเก็บน้ำ พระราม ๙ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปทุมธานี สืบเนื่องจาก กรณีวิกฤตการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ก.ค. ๕๘ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานน้ำที่ผลิตจากพระตำหนัก บ้านสวนปทุม และพระราชทานพระราชานุมัติให้ กปภ. ใช้พื้นที่ บริเวณสระเก็บน้ำพระราม ๙ ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาชั่วคราว เพื่อจ่ายน้ำให้ กปภ.สาขาใน จ.ปทุมธานี</p> <p>๒) กปภ. ประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาต้มได้ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๘ กปภ. สาขาสะเดา จ.สงขลา ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรับรองให้เขตพื้นที่บริการ อ.สะเดา จ.สงขลา เป็นพื้นที่ น้ำประปาต้มได้ โดยพิธีได้จัดขึ้น ณ บริเวณที่ว่าการ อ.สะเดา จ.สงขลา</p> <p>๓) ผู้ว่าการ กปภ. และ ผวจ.กระบี่ เป็นประธานร่วมกันในพิธี ส่งมอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำสาธารณะหนองไหล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ อบต. พรุเตียว และ อบต. เขาพนม เมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๕๘ ณ แหล่งน้ำสาธารณะหนองไหล อ.เขาพนม จ.กระบี่</p> <p>๔) กปภ. ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพิมาย จ.นครราชสีมา เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาอีก ๓๐๐ ลบ.ม./ชม.</p>	กปภ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๕๙ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนต่อเนื่องอีก ๑๐ ปีข้างหน้า	
<p>๑๑. ข้อราชการของ ปมท. (ส)</p>	<p>รอง ปมท. (ส) มีข้อราชการ ดังนี้</p> <p>๑. ปัญหาขาดแคลนน้ำ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะรุนแรงขึ้น ซึ่ง มท. และจังหวัดต้องเตรียมความพร้อม และให้ทำความเข้าใจกับประชาชน</p> <p>๒. เรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มมีการเข้าไปรังวัดพื้นที่แล้ว สำหรับแนวทางการดำเนินการให้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดกระแสต่อต้าน ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดที่ดินจะมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ และนำเสนอ กกก.นโยบายที่ดินแห่งชาติ</p> <p>๓. รัฐบาลมอบหมายให้ ๓ กระทรวงคือ พม., มท. และ สธ. ร่วมกันทำโครงการอุดหนุนเงินให้แก่เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ ๕๙ ที่เป็นครอบครัวยากจนตามเกณฑ์ที่กำหนด เดือนละ ๔๐๐ บาท จะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๘ - ๓๑ มี.ค. ๕๙ ณ ที่ทำการอปท. ทั่วประเทศ ซึ่ง มท. รับผิดชอบการจัดลงทะเบียน, การปิดประกาศ, การรายงานจำนวนเด็กให้ พม.จังหวัด รวมทั้งการสำรวจหาหญิงตั้งครรภ์ที่เข้าเกณฑ์ยากจน โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเข้าถึงการให้บริการของรัฐ และลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับการขับเคลื่อนในจังหวัดมีการตั้ง กกก.ดำเนินการเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย มี ผวจ. เป็นประธาน</p> <p>๔. คณะผู้บริหารองค์กรบรรเทาสาธารณภัยแห่งอาเซียนมีกำหนดมาเยือนประเทศไทยเพื่อพบผู้บริหาร และจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคมของไทย ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ ก.ย. ๕๘</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>โครงการอุดหนุนเงินให้แก่เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ ๕๙ ที่อยู่ในครอบครัวยากจนขอความร่วมมือ สธ. ส่งการ อปท. ดำเนินการ</p>	<p>รอง ปมท. (ส)</p> <p>สธ.</p>
<p>๑๒. ข้อราชการของ ผต.มท.</p>	<p>ผต.มท. (นายสุวิทย์ สุ่มงกุฏ) รายงานเรื่องจากการประชุมร่วมกับ มูลนิธิปิดทองหลังพระ ดังนี้</p> <p>๑. มูลนิธิฯ ให้ความเห็นว่าอยากให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการ</p> <p>๒. โครงการที่ถ่ายโอนจากกรมชลประทานให้ อปท. ดำเนินการ ขอให้ มท. สำรวจข้อมูลโครงการ</p>	<p>ผต.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	๓. ขอให้ มท. กำชับ ผวจ. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้	
๑๓. เรื่องอื่นๆ	<p>ผช.ปมท. (นายสถิตย์ วิฑูรย์) แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการเตรียมจัดกิจกรรม Bike for Dad ซึ่งรัฐบาลมีกำหนดจัดในช่วงเดือน ธ.ค. ๕๘</p> <p>ผอ.สตร.สป. แจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของ มท. เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผวจ.ที่รับแต่งตั้งใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ ก.ย. ๕๘ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถ.วิฑู กทม.</p>	<p>ผช.ปมท./กก.สป.</p> <p>สตร.สป.</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สือสาร ๕๐๕๒๓